

## (1) เรียน อธิการบดี

- สป.อว ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- เห็นควมมอบ ทุกคณะ/งานประกัน

- เพื่อโปรดพิจารณา

2/5ม

นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล

28 มีนาคม 2567

(2) -ควมมอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
-โปรดพิจารณา

นายจตุพร จันทรมา

ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

28 มีนาคม 2567

(3) ปชส.ทุกคณะ และ

งานประกันคุณภาพการศึกษา  
หากมีคณะไหน สนใจเข้าร่วมสัมมนา  
ประสานงานประกัน ฯ เพื่อตอบรับ

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

28 มีนาคม 2567

ที่ อว ๐๒๐๔.๕/ว๖๑๔๔		มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับลงที่ ๑๔๖๖ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๓๗
		กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	
เรื่อง	ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)” ครั้งที่ ๔	
เรียน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. โครงการและกำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ	
	๒. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ	
<p>ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEX ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในตำแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งจะช่วยในการค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาและความสำเร็จ รวมถึงบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑</p> <p>ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ คน ทั้งนี้ ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางอีเมล edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง</p>		
	ขอแสดงความนับถือ	
	(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)	
	รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
	ปฏิบัติราชการแทน	
	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
	กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
	โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๒๕ โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๒๕	



ที่ อว ๐๒๐๔.๕/ว๖๑๔๘

กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)” ครั้งที่ ๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการและกำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEX ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในตำแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งจะช่วยในการค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาและความสำเร็จ รวมถึงบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีรายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕ คน ทั้งนี้ ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางอีเมล [edpexproject@gmail.com](mailto:edpexproject@gmail.com) ภายในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  
จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๒๕ โทรสาร ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๖๕

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา  
เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX EdPEX

สถาบัน .....

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน .... คน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	อีเมล
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			

\*\*\*\*\*

กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ทาง email : edpexproject@gmail.com

## โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### หลักการและเหตุผล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเสริมสนับสนุนการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ดำเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐” เป็นภาษาไทยซึ่งได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ฉบับปี ๒๐๒๓-๒๐๒๔ ของ Malcolm Baldrige เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีความทันสมัย รองรับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้เผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกต่อไป

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX และสามารถนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการองค์กรทั้งระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEX ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในตำแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภาพโดยรวมขององค์กรในการบริหารและดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การนำองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยในการค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่ออธิบายความสำคัญและคุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEX
๒. เพื่อให้เข้าใจบริบทของสถาบัน สามารถประเมินตนเอง และสามารถวางแผนให้เกิดการพัฒนา
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานขององค์กร พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภาพโดยรวมขององค์กร

## วัน เวลา และสถานที่

ครั้งที่	วัน เดือน ปี	หัวข้อ
๑	วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗	EdPEX overview และ OP
๒	วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	หมวด ๑ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
๓	วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	หมวด ๒ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
๔	วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗	หมวด ๓ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
๕	วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	หมวด ๔ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
๖	วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	หมวด ๕ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
๗	วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมวด ๖ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

## ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑,๐๐๐ คน

๑. วิทยากร จำนวน ๑๕ คน
๒. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.อว. จำนวน ๒๐ คน
๓. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๙๖๐ คน ประกอบด้วย
  - ๓.๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๗๕๐ คน
  - ๓.๒ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน ๒๑๐ คน
๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๕ คน

## หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรของสถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX และสามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้าน
๒. สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEX ที่มีการพัฒนากระบวนการและมุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความเป็นเลิศ

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗  
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

วัน / เวลา	กิจกรรม
๘:๓๐ - ๐๙:๐๐ น.	ลงทะเบียน
๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.	การบรรยาย หัวข้อ หมวด ๓: ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น.	การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด ๓ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร
๑๔:๓๐ - ๑๖:๐๐ น.	การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด ๓ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินดา ศรีวัฒนะ
๑๖:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.	สรุปการประชุมและปิดการประชุม

หมายเหตุ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.